



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดสระแก้ว ที่ค้างชำระราคา ออกประมูลใหม่
หมวดอักษร กธ

ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัดสระแก้ว ออกประมูลเป็นการทั่วไป หมวดอักษร กธ ออกประมูลเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น บางหมายเลข ผู้ชนะการประมูลไม่มาชำระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล หมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จึงออกประกาศเพื่อนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดสระแก้ว หมวดอักษร กธ ที่ค้างชำระราคา ออกประมูลใหม่ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com หมวดอักษร กธ โดยจะเปิดระบบในวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และปิดระบบวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีหมายเลขทะเบียนรถตามบัญชีหมายเลขท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกประมูลใหม่หากหลังจากออกประกาศนี้ ผู้ชนะการประมูลรายเดิมได้ชำระราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแล้ว

ข้อ ๒ ในกรณีมีเหตุขัดข้องอันเกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล และไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จะทำการนำหมายเลขออกประมูลใหม่

(๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขบางหมายเลข ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จะทำการนำหมายเลขดังกล่าวออกประมูลใหม่

(๓) หากผู้ชนะการประมูลรายเดิมประสงค์จะได้สิทธิ์ในหมายเลขรถ ให้ชำระค่าหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

/ในกรณี...

ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วจะสรุปผลการยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (<http://extra.tabienrod.com>) ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายยุทธศักดิ์ ประเสริฐ)
ขนส่งจังหวัดสระแก้ว

หมายเลขทะเบียนรถที่จะนำออกประมูลใหม่ แนบท้ายประกาศ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดสระแก้ว ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

หมวด	หมวดอักษร กธ							จำนวน
เปิดระบบวันที่ 10 มีนาคม 2568 ปิดระบบวันที่ 21 มีนาคม 2568								
กธ								9 หมายเลข
	9	222	3333	4444	5555	6565		
	999	9229	9669					